



(หิวเห็นๆ)

การมีแฟนสักคน บางทีสำหรับใครคนหนึ่งก็คิดว่าดีตายซักแล้ว อยู่ทีเดิมเป็นญาติเป็นญาติตายของชาวน้อยเขียวนะ ตรงข้ามกับอีกหลายคนกลับเมินชะเง้อที่จะรักมันอยู่คนเดียวนะ รู้สึกรักหรือปักใจชอบที่ใครสองสามคนและมากกว่านี้พร้อมๆกันทีเดียวไม่ได้กว่าอะไร แบบนี้สิ่งนี้จะสร้างความชอบของสองเหล่า...เออ...ความคิดตัดสินและสุขใจให้กับ "คนเขาๆ" โดลสนุกกับการทำอะไรๆถูกๆและหลงๆ ชองๆ ซึ่งหาหาที่ดีให้เหล่า แต่ระวังความทรมานที่จะให้เจ็บตัวเอาละกัน

ท่าว่าใครที่มีแฟนเป็น "คนขี้หลี", "ชอบแจกขนมจิบ" หรือเจ้าชู้เฉย คงไม่เขยายัวไป ปะดับ ปะดู! ไปกับเจ้าแฟนตัวแสบที่ชอบบินไปไหนไปไหนใครต่อใครดูนะ ไม่ว่า เจ้าจะบอกตามตรงว่า เจ้าเป็นคนเจ้าชู้ เพื่อที่จะให้แฟนทำใจใจใจองหนา หรือไม่พูดไม่จาถึงเรื่องเพราะดูไม่เพราะอยากให้เห็นการกระทำที่แฟน "ลมออกหู" กันเอง แตสรุปได้เลยว่า หากอีกฝ่ายไม่โดลสันดานเดียวกัน ใครพออยากมีแฟนเป็นคนเขาๆ เอาทั้งดูเป็น "พวกปลาไหลใส่เสต" ก็ว่าไปอย่าง

แต่ทำใจได้ ในเมื่อโลกนี้บางทีก็เล่นตลกทำให้ คุณเดินไปมีแฟนเป็นคุณเจ้าชู้เข้า อ้าว! แล้วทีนี้จะรับมือกับอาการเจ้าชู้ของเค้าใจดี? ไถวนะ...พูดเรื่องนี้ที่ไร พอบางคนได้อินก็จัดขึ้นมาทันทีซะใหม่ละ จันทามมีแฟนเป็นคนมารักหลายใจละก็ คุณอาจรับมือกับความหิวเห็นๆของเค้า ไถวนะ...

1. ทำใจรับความจริงว่า เค้าเป็นแบบนี้แล้วปล่อยให้หายทำอะไรก็ทำไป

แต่อย่าเฝ้าฝันเป็นอาภัพที่ส่วนตัวของคุณไปเที่ยวแจ๊กก็เอ็งก็เอ็ง ที่เค้ามีสะปะสะปะสะกัน หรือถ้าชินใจก็เลยสมมติของคุณไปตั้งในใจรับจำนำเพื่อหวังดีไปเที่ยวก็กะลละก็ หยั่งใจไม่ต้องทำใจหรอก ลุยแหลกไปเลย เพราะใครจะไปทำใจไหววะ เธอคิดว่าเค้าอยากเอาตัวไปอยู่กับคนอื่นเพราะความมั่งคั่งของเค้าเอง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณซึ่งเป็นผู้หญิงที่พึ่งพึ่งใจกันไป ก็คงต้องทำใจกันไปหะ หรือไม่ก็ไปทำสมาธิซะ **อย่าคิดมากจะได้ไม่พังพาน เพราะคุณตัดสินใจเลือกเค้าเป็นแฟนแล้วนี่หว่า ซึ่งหากเค้าอยากมาตึงแต่เริ่มคบกัน แล้วคุณไหวตัวทันรีบสลัดเค้าทิ้งเพื่อป้องกันหัวใจตัวเองเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้น** ป่านนี้คุณคงได้หัวเราะมากกว่าน้ำตาตกในแทนนะสิ นิดต้องขอบคุณการตัดสินใจของคุณอย่างมั่งคั่งกว่าแล้ว แต่หากคุณไม่รู้อีกมากว่า เค้าจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เคยคบกันขนาดนี้ เพราะตอนไหนนะ อยู่...แสร้งสนทนินเสนาหาและคุณคนเดียว แต่ตอนนั้นก็ปล่อยไปเลยด้วย แล้วจะไปโทษใครดีวะ

2. ประชดระเลศตีตะ เค้ามืด คุณก็มีมั่งงิล ถึงจะแปร่ง ใจ

แกมแฟนของบางคนก็แปลกซะมิด มีชีวิตว่า เค้าสามารถทำใจได้ แต่แฟนของเค้าห้ามเจ้าชู้เด็ดขาด... โอ้ไต่ก็ให้เห็นแก้ตัวเหลือเกิน ที่เค้าอยากจะได้ไปมีคนอื่นและทำเอาทำอะไรไม่เกรงใจในตัวอง แต่หากแฟนไปคลอเคลียกับคนอื่นแบบแค้นมั่ง อะเท่าบักกระแด่วๆ เพราะไม่ให้อใจไปเลือกไปเลือกยอมใจไม่ทัน และออกอาการทิ้งทวงทีไร...หยั่งใจก็มี้ด้วย ที่จริงปล่อยไปหาใครสักคนไปก็ก็เหมือนกับได้ทำโทษเค้าซะมั่งก็แฉวะนะ นินะเยอๆ "หลายใจ" ดีก ก็ต้องทำโทษซะให้ชัด

แต่หากเค้าไม่สนหรือคิดว่าคุณเป็นหมูในหมูที่ไม่มีหางในตัวแล้วไหลได้อย่างเค้าละก็ **ลองประชดดูก็ได้** ทำให้เค้ารู้ซึ้งซึ้งมั่งก็แล้ว คุณไม่ได้ทะเลหา, **เหยี้ยวและไหลใหลในสายตาคอนอินระนอง ยังเดงตั้ง, หุนดีและมันน่าจะมีละจนคนอื่นยังอยากมาจิบคุณเลย** หรือคุณยังไม่สยอคอนอินมาดูดีได้ เค้าก็จะให้ความสำคัญกับคุณเช่นกัน ไม่ใช่ขี้ขลาดไปจริงจังจากคนอื่นอยู่นั้น ทำเป็น "ใจง่าย" และ "ตะกะตะกลาม" ไปได้อะ

3. ถ้าไม่ถนัดกับประชด ทำให้เค้ารู้สิว่า คุณรู้ว่าเค้าไปแจกขนมจิบใครไว้มั่ง

ส่วนจะรู้ได้ใจ เอ๊ะต้องจับลับมือหรือคุณเองนั่นแหละทำตัวเป็นนักสืบตัวเอง เพื่อย่องไปแอบดูพฤติกรรมไอ้ล้นล้างของเค้า แกมอาจมีคุณใจดี (แต่แอบมีความประสงคอบแฝงบังใจไม่รู้นะ) ระบุบอกควยว่าเค้าไปก็ก็กะใครที่ไหนไว้ จนคนรวบรวมข้อมูลได้แน่ชัดแล้วว่า จริงหรือไม่จริงยังไม่ แต่ขอให้อู่อใจดีว่าจะได้ไม่หน้าแตก **ที่นี้คุณก็สามารถทำเป็นพูดแซวเล่นๆ (แต่ใจจริงนะซีเรียส) ว่า "ดูที่คุณไปไหนมาเรียนนะ หนาตาดีดีนะ" แล้วสังเกตสิว่าเค้าจะสะอึกหรือทำเป็นเนียนมากน้อยแค่ไหน? แค่นี้ก็พอรู้แล้วว่าเค้าจะไม่ตรงสอแหวงหรือจะจริงหรือจะหลอหลอนหรือหลอก** แต่ถ้าเค้ายังดีดทนเขาขี้อือ ขาดใจแล้วละก็ เค้าจะเอาไร ขนตาปลาไหลขี้อือแล้วเค้าก็ด้วยใจใครสักคนได้

4. ถ้าเค้าไม่ชวนคุณไปเที่ยวหรือออกงานด้วยกัน คุณก็ไปเองสิ

นัดไปเที่ยวด้วยกันเพื่อนที่ใหญ่ก็ดี ทำตัวให้ไม่ว่างหรือมีความสุขในส่วนของเราเองก็ได้ดี อย่านให้ความเหงาทำให้คุณคิดมากซอซอ แล้วเวลาชวนเพื่อนไปไหนไปกันนะ ชวนให้เยาะๆ เป็นกลุ่มละนะ นัดไปพบกับเพื่อนๆของคุณเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณก็ยังมีสังคมด้วยเช่นกัน แล้วพอได้ที่ก็อยู่ยิ้มมีความสุข, คาเดินทาง, คาที่พิกและดูอะไรก็ตามอะไรก็ตามจากใจคุณด้วย หนักหรือจอกคำซอจากภายในมาหาเค้าต่อตรงรี่ดชอบ ก็อย่าลืมบอกเค้าว่ามาได้เขยัว เชื่อดีเค้าคงมีมติชดเชยเพื่อแหงไม่่งจะไปทำกรอกรอดักกับใครได้ โไรเค้าจายแค่นี้ก็ยังอึ้งอึ้งด้วย นิดาเค้าเหลือก็บอกนานหลังใหม่เลยดี

5. ถ้านอนไม่ไหวก็อย่าไปทน

จะตัดสินใจแยกกันอยู่หรือเลิกกัน เพื่อทำให้ชีวิตของคุณแจ่มแจวขึ้น โดยไม่ต้องท้อใจให้เสียเวลา และเป็นไม่เกรน เพราะเซ็งกับความเจ้าชู้ของเค้าก็เลือกเอาซะอย่าง บางทีคุณอาจแฟนใหม่แต่พร้อมจะสัด วัตวิวะคุณคนเดียวก็ได้นะ เรื่องเหนียวไม่ตองรอให้ พรหมลิขิตหรือ ลิขิตชีวิตเองซะมั่งก็ได้เนฮ

๐ "เฒ่าหิว" ได้ยินมาแต่แรกเด็ก- ตัวเล็กๆว่า "งูนี้นั้นหิว"!!!
"งูนี้นั้นหิวคน" มีคนตัว "อู่นนหัวช่วยเดมาเลีย"!!!
"เฒ่าหิว" ฟังว่า "ตัดหนาลับ" ดิยายยัย "หลงกามา" หมุ่คราศี
แต่จริงแล้วไซแต่หมาย "ชายชาติวี" แม่ "นารี-เด็ก-หมุ่-สาว" เหมือนดาวคน!!!
ทุกเพ็ญล้วนมี "อู่นนหัว"!!! บาง "หลายตัว" ซอคอมงอกผล
"กามาระ" นั้นมีอยู่ทุกยุค จาก "เด็กถึงผู้ใหญ่"... แพกยั้ง!!!
๐ จะ "ตัดหิว" ได้ใจตองเตดี แกรงตั้งเพชรพร้อม "มัญญา" ไช้ "ดา-หุ-
อมก-ลิ้น-กวย-ใจ" ตองให้ "ร-มหา" นนอยุดตลอดแล้ว... ว่าจะไร?
"กำหนดระ" ปล่อยวางจะทางตอสู "ตัดหิว-ดับความคิด" ไม่พิสมัย
"จับหิว" แล้วฟัดดินโคลนใจ!!! ตัดหัวไปเลี้ยงบระจัน "หนานาเรอเนอ!!!
งูมาเห็นเมื่อไรจระยอ ถึงแห่งมือไปทั้งตัวกลัวถูกเงื่อน
งูเลื้อยหนีหลบไกลไม่มาเยือน งูไม่เคลื่อนไหว "ไรหิว" จนตัวตาย!!!
๐ "พระหิว" ก็ "มิ่งอู่นนหัว"!!! "หัวไม้ดี" สิกามัวจัน "หัวนวย"!!!
"เด็กสิบขวบมีหัวเมีย" เฟลใจกาย "ลุงอบาย" เพราะไม่ "เมงพิน"!!!
"เจองเขาจวงงมา...อย่าไปเลี้ยง!!! งูให้เกลียดงอด้วยตายสนิท"!!!
"งูคิกาย-ความรัก" หนักแกงฤทธิ์ "หิว" ดายพิฆ "ออกจากรวง" "พันทางธรรม"!!!
"คัมภาย-โกรธ" ในดวงจิต "อวิชชา" "วิปัสสนาธรรม" ให้อมข่า
"รับแสงทิพย์+พระเจ็ดองค์ตรงธรรม" โมะชา "นำจิตกลับบวช-นพพาน" เอยฯ...
ชัย แสงทิพย์
ChaiSangthip@hotmail.com
www.buddhapoem.com
www.buddha-dhamma.com

คำเตือน!!!!..ถ้าไม่จำเป็น..กรุณาอย่าไปค้นหาภาพ"คนหิว"ในgoogle ด้วยความปรารถนาดี